



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2550 หน้า 27

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูก็ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ขอเวลานอก : ค้นเวลา พา "หมอโด้" ฝึกดำน้ำ

10 พฤษภาคม 2550 20:39 น.



ล่าพั้งแต่เป็น "คุณหมอ" งานก็เยอะอยู่แล้ว แต่ยังไม่หันมาเอาดีกับงานด้านบันเทิงอีก คราวนี้งานราษฎร์งานหลวง ดูยุ่ง...ยุ่งไปหมด พอเห็นมีเวลาว่างบ้าง ต้องรีบจับตัว "คุณหมอโด้" สมบัติ อารยะสกุล มาทำกิจกรรมที่คุณหมออยากทำ แต่ไม่มีโอกาสได้ทำสักทีดีกว่า

สิ่งที่คุณหมอหน้าหยกตั้งใจทำในวันนี้ คือ "เรียนดำน้ำ" !!...

"ที่มาฝึกดำน้ำ เพราะร้อนด้วยครับ และอีกอย่างเวลาเราไปทะเล เพื่อนๆ ดำน้ำเป็นกันหมด มีกิจกรรมที่ใกล้ชิดทะเลมาก ถ้าเราดำไม่เป็น อยู่คนเดียวก็เหงา" คุณหมอ บอกจุดมุ่งหมาย



แล้วบายโม่งตรง ในวันที่อากาศร้อนที่สุดอีกวัน เราก็มาเจอกันที่ "สปอร์ต ไทม ไดฟ์ เซ็นเตอร์" ในซอยสุขุมวิท 101 ตามที่นัดแนะไว้ อ้อ แต่ก่อนจะแปลงร่างเป็นมนุษย์กบ คุณหมอต้องมานั่งอบรมความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับอุปกรณ์ เทคนิคการดำน้ำ รวมทั้งการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วย

บรรยากาศในห้องวันนี้ดูคึกคักเป็นพิเศษ เพราะเพื่อนร่วมชั้นขอถ่ายรูปสมาชิกใหม่เป็นที่ระลึก จนคุณครูต้องกระแอมกระไอ ลูกศิษย์หนุ่มสาวถึงสงบ และหันมาตั้งใจเรียนกันได้

ดูคุณหมอจะตั้งใจเรียนน่าดู คงเป็นเพราะเพื่อนๆ เรียนล้าหน้าไปหลายชั่วโมงแล้ว ต้องเรียนให้ทันส่วนเจ้าอุปกรณ์ในการดำน้ำก็มีขยับไปหมด แต่คงไม่เกินความสามารถของหมอหนุ่มแน่

หลังจากปล่อยให้นักเรียนไปแปลงร่าง พักหนึ่งคุณหมอก็ออกมาในชุดดำน้ำสีดำทะมัดทะแมง เจ้าตัวถึงกับออกปากว่าพอดีตัวยังกับของตัวเองแน่ อ้อ ขอยิ้มชุดเขามาใส่ในเอง

ก่อนลงน้ำ คุณครูยังแนะนำเพิ่มเติมถึงเครื่องมือเครื่องมืออีกครั้ง พร้อมการปฏิบัติตัว และสัญญาณต่างๆ เรียกว่า ชัวร์ แม้จะมีมือใหม่ พอออร์มร่างกายได้ที่ ก็ถึงเวลาลงน้ำคุณหมอเลยชู 2 นิ้ว สู้ตายให้เลย

อุปกรณ์ในน้ำเพื่อให้คุ้นชินกับชุดและน้ำในสระพักหนึ่ง คราวนี้คุณครูให้หมอโด้ลองดำน้ำดู ปรากฏว่าคุณหมอดำได้นานหลายนาที ก่อนจะผุดขึ้นมา คราวนี้พออดหน้ากากออก ถึงกับยกนิ้วโป้งโชว์ราวกับว่าหมอมี...แกมพอชื่นชอบสระได้ คุณครูบอกว่า "ผ่าน" ทีนี้คุณหมอเลยยิ้มแก้มแทบปริ

เป็นอันว่าภารกิจนี้คุณหมอ...ทำได้!

"สนุกดีครับ ครั้งแรกในชีวิต แต่ก่อนเคยแต่ถ่ายแบบได้น้ำ แต่ถ้าครบเซตอย่างนี้ ไม่เคยเลย แต่ก็ไม่น่าตื่นเต้นอะไรมาก เพราะว่ายน้ำเป็นอยู่แล้ว คิดว่าต่อไปต้องหาเวลาเรียนแน่นอน เพราะเพื่อนๆ เรียกร้องแล้วครับ" หมอหนุ่ม พุดขณะหยดน้ำยังพราวอยู่เต็มหน้า

ระหว่างถอดโน้ตถอดนี้ออกจากตัว เลยชะแว้นเข้ามาถาม"ได้คุณหมอชะหน่อย...หมอโอด บอกว่า ด่าน้ำไม่ยากเท่าไร เพราะว่ายน้ำเป็นอยู่แล้ว ถามต่อว่าเป็นถึงแพทย์โรคผิวหนัง ลงน้ำอย่างนี้ต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษบ้าง หมอหน้าใส แนะนำต้องพกครีมกันแดดไว้เสมอ

"อากาศร้อนๆ อย่างนี้ควรจะมีค่าเอสพีเอฟ 35 ขึ้นไป หากก่อนออกแดดสักครึ่งชั่วโมง ไม่ได้ทาแค่หน้า แต่ทาทั้งตัว คนเอเชียมักจะเป็นพวกที่เกิดเม็ดสีง่ายกว่าปกติอยู่แล้ว พวกกระ ฝ้า คนไทยโชคดีที่ไม่ค่อยเป็นมะเร็งผิวหนัง แต่ถ้าลงน้ำแบบนี้ต้องใช้ชนิดที่ไม่ละลายน้ำ แล้วมันจะอยู่ได้ ถ้าไม่กันน้ำเสร็จเลย แป๊บเดียวก็หมด"

หันมาถามเรื่องงานบ้าง เพราะรู้ว่าหลังจากเรียนจบแพทยศาสตรบัณฑิต แคมคว่าเกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาด้วย **คุณหมอก็เรียนต่อปริญญาโททางด้านผิวหนัง จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จนถึงวันนี้คุณหมอก็ยังไม่ยอมหยุดเรียน เจ้าตัวบอกว่าอาชีพที่หยุดเรียนไม่ได้**

"คุณพ่อทำงานรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ มีน้องสาว 1 คน ที่เลือกเรียนแพทย์เพราะได้รับอิทธิพลจากครอบครัว คุณแม่เป็นทันตแพทย์ คุณลุงก็เป็นหมอด้านหัวใจครับ" หมอโอด เล่าถึงต้นทางความเป็นหมอ

ส่วนงานในวงการบันเทิง ถ้ายังจำได้ ภาพโฆษณา ซ็อกโกเลต เสอซี หรือโฆษณามือถือฮัทซ์ ที่มีผู้หญิงเข้าลิฟต์มา แล้วเห็นผู้ชายคนหนึ่งหัวใจเต้นตุบตามจนกระเป่าเสื้อสั้น นั่นแหละหมอโอด ขณะที่ยังเป็นแพทย์ฝึกหัด

"ที่มาสวมใจบันเทิง ฝลคมกเลย มันเข้ามาเอง มีโมเดลลิ่งมาเจอที่โรงพยาบาล ตอนนั้นอยู่นครนายก เป็นหมอใช้ทุนอยู่ห้องฉุกเฉิน เขามากินข้าว ก็ชวนๆ ผมเป็นคนไม่ค่อยคิดอะไรเยอะ ถ้ามีอะไรก็ลองทำดู"

ทุกวันนี้มีงานในฐานะแพทย์ผิวหนัง อยู่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นอาจารย์พิเศษที่ มศว ประสานมิตร สลับกับอยู่คลินิก ก็กินเวลาเกือบจะครบสัปดาห์แล้ว ยังจัดสรรเวลามาเป็นพิธีกรรายการ "รถโรงเรียน" ทาง ททบ.5 รับผิดชอบปัญหาสุขภาพ บุคลิกภาพ การดูแลผิวพรรณรูปร่างหน้าตา อีก 1 วันเต็มๆ แล้วไหนจะซ้อมร้องเพลง เข้าห้องอัดอีก แต่คุณหมอสามารถ เพราะเร็วๆ นี้ก็เพิ่งมีงานในอัลบั้ม Voice Mail ร่วมกับศิลปินคนอื่น ซึ่งโดนใจรัยใจมาแล้ว

"กำลังจะมีอัลบั้มเดี่ยวที่กำลังทำช่วงกลางปีนี้ ตอนนี้ก็ทำงาน 25 ปี "พีดี" นิตยพงษ์ ห่อนาค เป็นเพลงของพีดี ที่ให้นักรอรุ่นใหม่มาร้อง ผมร้องเพลงเข้าใจ เพลงแรกของพีดี เป็นเพลงแรกของวงเฉลียงด้วย" หมอโอด บอก

สำหรับภาพลักษณ์ที่นำเชื่อถือในความเป็นหมอ กับความเป็นนักร้อง-นักแสดงจะขัดกันไหม หมอโอด บอกว่า ไม่มีปัญหาเลย

"ผมว่าช่วยเหลือกันด้วยซ้ำ ผมมองว่า 2 อาชีพนี้ต้องคุยกับคนเหมือนกัน ไม่ว่าจะติดต่อ สื่อสาร การที่เราทำพิธีกร ส่งผลให้เวลาเราพูดกับคนไข้ ทำให้ลำดับความคิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้น พิธีกรได้ฝึกจุดนี้ แล้วกลับกลายเป็นว่าคนไข้กล้าคุยกับเรามากขึ้นด้วย พุดอ้อมไปอ้อมมา ไม่กล้าบอกเราตรงๆ แต่พอเราออกสื่อ ทำให้เขากล้าใกล้ชิดเรามากขึ้น" คุณหมอ บอกถึงข้อดี แต่พอถามต่อว่าแล้วการเป็นนักร้องละ ไม่น่าไปด้วยกันได้เลย ก็ได้รับคำตอบกลับมาว่า

"หมอร้องเพลงเก่งๆ เยอะนะครับ ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกัน เหมือนพวกเราเวลาคอนเสิร์ตพอได้พักผ่อนก็ร้องเพลง มันง่ายกว่าอย่างอื่นมั้งครับ ไม่เครียดดี ฮัมเพลงไปเรื่อยๆ"

เวลา 2-3 ชั่วโมง ที่หมอโอดแวะมาเรียนด้านนี้ นอกจากได้เห็นอีกมุมหนึ่งของหมอหนุ่มแล้ว ยังได้ฟังข้อคิดของทั้งสองอาชีพอีกด้วย...

ได้ยินหมอบอกกับครูและเพื่อนๆ ก่อนโบกมือลว่า "ต้องหาเวลามาเรียนด้านนี้อีกแน่"...ไม่ว่าต่อไปเราอาจมีคุณหมอนักด้านนี้เพิ่มขึ้นอีกคนก็เป็นได้